

## การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 (ลงวันที่ 20 ก.ค.2558)

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ค. 2558

การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลงวันที่ 20 ก.ค.2558)

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโครงการ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุบบัญชีจัดสรรประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ชุด
  ๒. บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (บัญชีจัดสรรรายโรง) จำนวน ๑ ชุด
  ๓. ขอบเขตงาน (TOR of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด
  ๔. ข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)) ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดำเนินการจัดซื้อตามขอบเขตงาน (TOR of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิกจ่ายจะได้รับการโอนเงินงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วย ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มิฉะนั้นงบประมาณจะโดนพับไป

/๒. จัดซื้อระบบ...

-๒-

๒. จัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานให้กับโรงเรียนตามข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา งบดำเนินงาน รายการระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานให้กับโรงเรียน แล้วจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ตามข้อ ๑ รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วย ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มิฉะนั้นงบประมาณจะโดนพับไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๘๐๔

ดาวน์โหลด [ไฟล์แนบ](#) [บัญชีจัดสรรพร้อมรหัสโรงเรียน](#)